

ตอนที่ ๗ ๑ เด่ม ๖ ๘ ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

(ลงชื่อ) พลโท สฤษดิ์ ชนะรัชต์

„ พลเรือตรี หดวงยุทธศาสตร์โกศล

„ พลเรือตรี หดวงชำนาญอรรถยุทธ

„ พลเรือตรี สุนทร สุนทรนาถิน

„ พลอากาศเอก พัน รณนภากาศ ฤทธาคนี

„ พลอากาศโท หดวงเชิดวุฒากาศ

„ พลอากาศโท หดวงปรุงปรีชาภาส

คำแถลงการณ์ ฉบับที่ ๒

เนื่องจากพฤติการณ์ที่เห็นแน่ชัดว่า รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ได้เปิดช่องทางให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหลายประการ เท่าที่เห็นได้ง่าย ๆ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิได้รู้สึกความรับผิดชอบของตนต่อประเทศชาติ มีการขาดประชุม ได้จำนวนผู้มาประชุมไม่ครบองค์ ทำให้งานของประเทศดำช้า ในบางเรื่องมีความสำคัญมาก แต่มีสมาชิกมาประชุมเป็นจำนวนน้อย ประหนึ่งว่าไม่มีความสำคัญ พฤติการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีในสมัยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๕ เพราะมีสมาชิกประเภทที่ ๒ คอบคอบอยู่

ฉบับพิเศษ หน้า ๕

ตอนที่ ๗ ๑ เด่ม ๒๘ ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๕

อนึ่ง ในเวลาที่ใดที่อยู่ในความคับขันเช่นนี้ และประเทศไทย
มีความจำเป็นจะต้องต่อสู้กับก๊กคอมมิวนิสต์ ที่กำลังเป็นอันตราย
ต่อชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ อยู่ รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันก็ไม่เปิดโอกาสให้ทำได้ แม้แต่จะออกกฎหมายของก๊กคอมมิวนิสต์
ก็ยังไม่สามารถทำได้ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบัน

คณะทหารและพลเรือนที่ดำเนินการตามคำแถลงการณ์ฉบับที่ ๑
นั้น ได้คำนึงเห็นว่า หนทางเดียวที่จะรักษาไว้ซึ่งชาติไทย พระ
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์
บรมราชจักรีวงศ์ ให้มั่นคงอยู่ในแผ่นดินไทยได้นั้น จำเป็นต้องนำเอา
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๗๕ กลับมาใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๕ นั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานเป็นพิธีการอันสำคัญยิ่ง และได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ไว้ในพระราชปรารภว่า “ขอให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรของเรา จงเป็นหลักที่สถาปนาอธิปไตยฐาน
สมรรถภาพอันประเสริฐ เป็นข้อเกิดความผาสุกสันติคุณวิบุลยศักดิ์แก่
อาณาประชาราษฎร์ตลอดจำเนียรกาลประวัติ นำประเทศสยามบรรด
สรรพพิพัฒน์ชัยมงคล เอนกศุภผลดั่งก่อก่ยรติยศมโหฬาร ขอให้

ฉบับพิเศษ หน้า ๖

ตอนที่ ๗ ๑ เดิม ๖ ๘ ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๗๕

พระบรมราชโองการฯ และข้าราชการทั้งทหารพลเรือนทวยหาณา
ประชาราษฎร์จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ในอันจะรักษาปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามนี้ ให้ยืนยงอยู่คู่กับสยามรัฐ
ชาติมา ตราบเท่ากัปาวสานสมดังพระบรมราชประนิธาน ทุก
ประการเทอญ”

ด้วยกระแด้พระบรมราชโองการดังกล่าวข้างต้น ย่อมเห็น
ได้ชัดว่าเป็นพระราชประนิธานอันแรงกล้า ที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับ
พ.ศ. ๒๔๗๕ สถิตสถาพรโดยไม่ถูกเด็กด่างและทำใหม่ ใน
รัฐธรรมนูญฉบับบกมแต่บทบัญญัติให้แก้ไข ไม่เป็นการสมควรที่
ใครจะยกเด็กและสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจว่า
ในช่วงเวลาไม่ถึง ๒๐ ปี ก็ได้มีการแก้ไขและทำรัฐธรรมนูญใหม่
จนหลายครั้ง ยกเด็กรัฐธรรมนูญที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้แล้ว และก็ได้แต่เห็นผลร้ายที่เกิดความ
ยากลำบากให้แก่ประเทศชาติตลอดมา และยังมาถึงเวลานี้ ในขณะที่
สถานการณ์เมืองเข้าสู่ความคับขันอย่างขงเช่น เป็นภาระแน่นอนว่า
ประเทศชาติไม่ดำรงอยู่ได้ และหนทางเดียวที่จะรักษา
ประเทศชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ไว้ ก็คือต้องนำเอา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่พระบาท

ฉบับพิเศษ หน้า ๗

ตอนที่ ๗ ๑ เด่ม ๒ ๘ ราชกิจจานุเบกษา ๓ ๐ พฤศจิกายน ๒ ๔ ๙ ๔

สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
พระราชทานไว้แล้ว กัดบมาใช้ใหม่

ขอให้มหาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศทั้งหลาย ได้ให้
ความสนับสนุนแก่วิชชดำเนินการอันนี้ โดยเห็นแก่ความผาสุกสวัสดิ์
ของประเทศชาติ กิจการที่จะดำเนินต่อไปนถคขอ ประกาศตั้งตั้งมาชิก
ประเภท ๒ และตั้งคณะรัฐบาตใหม่ แล้วต่อไปก็จะได้ดำเนินการ
เดือกตั้งตั้งมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท ๑ ตามกำหนดใน
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายเดือกตั้ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒ ๔ ๙ ๔

คณะบริหารประเทศชั่วคราว

คำแถลงการณ์ ฉบับที่ ๓

บัดนี้ คณะบริหารประเทศชั่วคราวได้มีรายงานกราบบังคมทูล
พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นข้อความดังต่อไปนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท